

## รายงานการประชุม

ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

### ผู้มาประชุม

1	รศ.ดร.กิตติ	บุญเลิศนิรันดร์	รองอธิการบดี
2	ดร.อนุรักษ์	เมฆพะโยม	รองอธิการบดี
3	อาจารย์วิชัย	มาแสง	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4	อาจารย์วิเชียร	ดวงสีเสนา	ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรม
5	อาจารย์คมกริช	หมายสุข	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6	อาจารย์กอบชัย	เมฆดี	ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7	อาจารย์โอโณทัย	ทิพเนตร	ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8	ดร.บุญธิดา	ขุนงาม	ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9	อาจารย์รุจิกา	ธรรมลักษณ์	อาจารย์
10	อาจารย์ณัชชา	โลหะพิริยกุล	อาจารย์
11	อาจารย์วราภรณ์	บุตรจันทร์	อาจารย์
12	ผศ.พาขวัญ	ทองรักษ์	อาจารย์
13	ว่าที่ร้อยเอกพลปชา	มณีรัตน์ชัย	อาจารย์
14	ดร.พศุภิมงคล	เพ็งศิริ	อาจารย์
15	นายสุบิน	เอกจิตต์	หัวหน้างานสื่อสารองค์กรฯ
16	นางสาวปณิตพร	ติมากร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17	นางสาวน้ำทิพย์	แย้มกลีบบัว	นักวิชาการศึกษา
18	นางสาวพนิดา	เฟื่องขจร	นักวิชาการศึกษา
19	นางสาวอ้อมใจ	บุญหนุน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20	นางสาวสมพร	วงศ์ศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21	นางสาวขวัญฤทัย	ภาคพิจารณ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22	นางสาวรัชฎาภรณ์	ธรรมโร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23	นางสาวอรุณรัตน์	อารยพันธุ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

24	นางสาวพรพิมล	เชียรพิมาย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25	นางสาวอารีญา	ภาคสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26	นางสาวอำมรินทร์	ไชยธารี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27	นายวรงค์	บุญนิมิตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28	นางสาวจิณดาพร	คงเดช	นักวิจัย
29	นายสุรัตน์	วังพิกุล	นักวิจัย

#### ผู้ไม่มาประชุม

1	อาจารย์พงษ์ฉัตร	เนียมทรง	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ติดราชการ)
---	-----------------	----------	---

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

##### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รศ. ดร.สุจิระ ขोजิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเป็นผู้ถวายรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ดร.จักรกฤษณ์ ทองทับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และ ถวายรายงานผลการดำเนินงานต่อองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้น รศ. ดร.สุจิระ ขोजิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอให้นำผลงานการดำเนินงานมาจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุม

การประชุมหรือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหัตถ์ตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการช่างอาสาพัฒนาชุมชนพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) และประชาชนในชุมชนตำบลพระยาบันลือ ผลการดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

2. โครงการการแปรรูปน้ำพริก ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มมุสลิมมะห์คอยรีอต ผลการดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด และกองงานส่วนพระองค์ได้เข้ามาช่วยในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายโดยจะจัดจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า แต่ยังคงขาดในส่วนรูปแบบโรงงานที่ได้มาตรฐาน GAP ที่จะขอมาตรฐานของ ออย. ซึ่งชุมชนต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยดำเนินการในการออกแบบโรงงานในการผลิตการแปรรูปน้ำพริก

3. โครงการประเมินแผนพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์อินทัย ทิพนตร ได้ดำเนินการร่วมกับทีมระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการรวบรวมข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐโดยได้ผลการประเมินในเบื้องต้น แต่ยังไม่สามารถสรุปผลการประเมินอย่างชัดเจนได้เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป โดยขอคืนข้อมูลในส่วนของบริษัทและแผนงานในการดำเนินงาน ดังนี้

- แผนการดำเนินงานเป็นไปตามความต้องการของชุมชน แต่เนื่องจากการวางแผนการดำเนินงานเป็นแผนระยะ 5 ปี ทำให้เวลาลงไปดำเนินการไม่ได้มีการทบทวนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนก่อนดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ทำให้กิจกรรมหรือโครงการที่ลงไปดำเนินการในพื้นที่ไม่ตรงต่อความต้องการของชุมชน ดังนั้นจึงควรลงพื้นที่ทบทวนก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง

4. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำรินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระยาบันลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์พลปรีชา มณีรัตนชัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ โดยจะจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ 2 รูปแบบ คือ 1. คลิปวิดีโอที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบความยาวประมาณ 5-7 นาที และ 2. คลิปวิดีโอสรุปที่มีความยาวประมาณ 3 นาที

5. โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพัฒนาพื้นที่ อบต.พระยาบันลือเพื่อการส่งเสริมพัฒนา อาชีพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัชชา โลหะพิริยกุล ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่และออกแบบ สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน จำนวน 6 รูปแบบ ซึ่งจะนำผลงานการออกแบบของนักศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น โมเดล และภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ไปนำเสนอ ต่อกองงานส่วนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลการดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยพี่สอนน้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์รุจิภา ธรรมลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) และผลการดำเนินการบรรลุ ค่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) มีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ มากขึ้น โดยจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของการบูรณาการการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์

7. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.พดุมพิงศ์ เฟ็งศิริ ซึ่งได้พัฒนาระบบการจัดเก็บการรายงานผล การดำเนินงานของโครงการพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของข้อมูลระบบสารสนเทศจาก กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และแผนแม่บท ในส่วนของระบบได้มีการออกแบบสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล โดยแบ่งเป็น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และผู้ใช้ระบบ

สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดกิจกรรม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยดำเนินการประสานงาน ในการขอการออกแบบโรงงานในการผลิต การแปรรูปน้ำพริกที่ได้มาตรฐาน GAP ที่จะขอมาตรฐานของ ออย. โดยจะนัดหารือ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการลงพื้นที่ เพื่อออกแบบโรงงานในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



(นางสาวน้ำทิพย์ แยมกลีบบัว)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายวิชัย มาแสง)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม